

Chức họ n đ i b ph n bà con ng i Vi t Kharkov nh ng năm cu i th p k 90 còn nh anh Nguyễn Hòa Bình - m t ng i đàn ông trung tu i t Matxc va d t v Kharkov cùng c u con trai nh . Hàng ngày, anh Bình d t theo cháu bé đi lang thang kh p ch Barabasova và các ký túc xá c a ng i Vi t Nam trong thành ph , b t k th i ti t n ng nóng mùa hè hay băng tuyết t mùa đông, m i m i ng i mua h anh t m rau, con cá, túi chân gà, ho c b t c th gì khác kh dĩ có th ki m đ c vài đ ng. C u bé đi cùng anh ch m i 3-4 tu i, v a là “t m căn c c” giúp b tránh đ c s ki m tra c a công an, v a là “lu n ch ng” đ thuy t ph c m i ng i mua nh ng th anh m i chào. Th i gian sau, anh Bình không bán gì n a, mà ch xin ti n, b n thân anh lúc nào cũng n ng n c mùi r u... Sau đó m t th i gian, ng i ta th y anh đi m t mình. H i, anh b o đã g i con cho m t ng i ph n Tây nuôi, vì anh không có đi u ki n nuôi đ ng cháu.

Năm 2001, anh Nguyễn Hòa Bình tr thành m t ng i vô gia c , vô ngh nghi p th c s . Và b nh nghi n r u làm cho anh tr thành bê tha, nh ch nhác đ n th m h i. Mùa đông năm đó, đ c s đ ng viên, giúp đ c a lãnh đ o H i ng i Vi t Nam t nh Kharkov, anh quy t đ nh lên đ ng v n c. Cùng v m t chuy n v i anh còn m t ng i n a, cũng là dân lang thang chính c ng t thành ph Odessa chuy n lên. Toàn b vé máy bay và chi phí liên quan cho chuy n h i h ng c a hai ng i do H i ng i Vi t Nam t nh Kharkov chu c p làm t thi n. T đó, không nghe th y tin t c gì v anh n a. Ch bi t r ng, theo l i k c a anh, tr c khi sang Liên Xô h p tác lao đ ng, anh t ng làm c cán b Phòng t ch c Nhà máy đ t 8-3 Hà N i.



*C u bé Nguyễn Hòa Kiên năm 2001*

Nói v con anh Bình - c u bé Nguyễn Hòa Kiên - đã may m n đ c m t ph n ng i Ucraina - bà Nadezda Dmitrievna Studentsova nhân h u mang v nhà nuôi và dành cho s yêu th ng nh con đ . M c dù b n thân đang ph i m t mình buôn bán ch Barabasova đ nuôi hai con trai ăn h c, nh ng th y c nh c u bé t i nghi p b b d t đi lang thang kh p n i, bà không đành

lòng nên đđ tđ nguyđ n xin nuôi thêm cđ u. Đđ n nay thđ m thoát đđ đđ đđ c đđ n 11 năm. Cđ hai con trai bà giđ đđ trđ đđng thành, tđ t nghiđ p đđ i hđ c, có công ăn viđ c làm đđ n đđ nh và xây đđng gia đđnh, ra đđ riêng.

Nguyễn Hòa Kiên (thđ đđng đđ đđ c đđ i bđng cái tên tđng Nga là Kolia Nguyen) hiđ n nay hđ u nhđ là mđ i lo duy nhđ t cđ a ngđ đđ i mđ nuôi. Sinh ngày 04/03/1995, Kolia bây giđ đđ là mđ t thiđ u niên khđ e mđ nh, đđng hđ c đđ p 10 tđ i trđ đđng phđ thông sđ 36, thành phđ Kharkov. Nhđ mđ nuôi tđ o đđ i u kiđ n, hàng ngày, sau giđ hđ c văn hóa, cđ u đđ i say mê luyđ n đàn piano và tđ p các môn thđ thao nhđ bóng đá, bóng rđ, bóng bđ u đđ c và võ thuđ t. Kolia đđ c biđ t có năng khiđ u vđ Judo, nên đđ đđ đđ c nhđ n vào Câu đđ c bđ võ thuđ t “Master” cđ a thành phđ Kharkov. Nhđ ng năm đđ n đđ y, em đđ tham gia nhiđ u giđ i thi đđ u khác nhau và đđ t đđ đđ c không ít thành tích đđng tđ hào, đđ n hình là giành giđ i nhđ t Judo tđ nh Kharkov (ngày 23/10/2010), giđ i nhì Vòng chung kđ t Judo toàn Ucraina, do Hiđ p hđ i Kazak Ucraina tđ chđ c, tđ i thành phđ Kremenchuk (ngày 27/10/2010). Sđ p tđ i, vào cuđ i tháng 12 này, em đđ đđ c vinh đđ tham gia đđ i tuyđ n Kharkov thi đđ u tđ i mđ t giđ i Judo toàn Ucraina, tđ chđ c tđ i thành phđ nhà. Và nhđ u mđ i viđ c thuđ n đđ i, sang tháng 2 năm 2011, đđ n đđ u tiên Nguyễn Hòa Kiên sđ đđ i đđ n Kharkov tranh tài tđ i Giđ i vô đđ ch Ucraina vđ Judo - giđ i chính thđ c đđ n nhđ t trong nhđ c, đđng nghĩa vđ i viđ c trđ thành võ n đđng viên chuyên nghiđ p.



*Nguyễn Hòa Kiên nhđ n giđ i nhì Chung kđ t Judo tòa Ucraina, 27/10/2010*

Nói vđ bđ n thân, Nguyễn Hòa Kiên (Kolia) cho biđ t em rđ t yêu nhđ c cđ đđ n, ham hođ t đđng, thích giao tđ p vđ i bđ n bè và tìm hiđ u kiđ n thđ c khoa hđ c, nhđ t là các môn khoa hđ c thđ đđng thđ c và đđ a lý. Đđng tđ c rđng do thiđ u giao tđ p vđ i ngđ đđ i Việt Nam nên em đđ quên tđng Việt, mđ c dù hđ i nhđ mđ nuôi tđng cho em hđ c tđ i Trđ đđng tđ u hđ c - mđ u giáo Mùa Xuân đđ em biđ t tđng mđ đđ.

Một lần, hồi năm 2001, khi đang cùng mẹ nuôi (khi đó em còn gọi là “cô Nadia”) xem chương trình tìm kiếm người thân mang tên “Zdi menhia” (Hãy chờ tôi) trên kênh truyền hình trung ương Nga, Nguyễn Hòa Kiên bất chợt hỏi: “Liệu ông này có thể tìm được mẹ của cháu không?”. Câu hỏi làm bà Nadezda nhổn nhối, và với lòng nhân hậu bao la, bà đã viết thư cho chương trình này, nhờ tìm kiếm mẹ ruột cho đứa con nuôi người Việt Nam.



*Nguyễn Hòa Kiên trong vòng tay của hai bà mẹ. Matxcova, 27/08/2001*

Qua bao nhiêu gian truân, vất vả, nhờ sự mách bảo của mẹ đẻ bà con người Việt Ukraina và Nga, cuối cùng người mẹ làm truyền hình cũng tìm được mẹ của Nguyễn Hòa Kiên - chị Trần Thị Hồng. Khi đó, chính sinh sống tại Matxcova, người đã lấy chồng khác và có một con gái gọi là Việt Nam nhờ ông bà nuôi hộ. Buổi phát sóng chương trình “Zdi menhia” ngày 27/08/2001, với cuộc gặp gỡ đầy xúc động của hai bà mẹ Việt Nam và Ukraina tại trung tâm quay Ostankino (Matxcova), cùng sự ngỡ ngàng của người dân và người xem khắp nơi trong nước và các nước khác trong khối SNG. Sau cuộc gặp, cả hai bà mẹ đều muốn được nuôi con, người mẹ đẻ đã quyết định đòi đứa con sống với mẹ nuôi. Hai mẹ con Ukraina-Việt Nam lại lên đường trở về Kharkov...

[\(Xem trích đoạn chương trình “Zdi menhia” ngày 27/08/2001\)](#)

Hiện nay, do tuổi tác (59 tuổi), bà Nadezda Studentsova đã buộc phải nghỉ buôn bán ngoài chợ để tìm cho mình một công việc để vất vả hơn tại một công ty chuyên in ấn các chi phẩm quảng cáo. Tuy nhiên, tiền lương của một nhân viên bàn giấy thật khó để cho hai mẹ con có một cuộc sống tốt, nhất là những khoản chi phí cho Kolia tập luyện và thi đấu thể thao.

Cách đây không lâu, khi biết con chuồn bìa bỏ vào giếng đầu làng, bà Nadezda buộc lòng phải đến Hội người Việt Nam như Kharkov nhờ giúp đỡ. Trò chuyện với lãnh đạo Hội, bà tâm

S: “Mẹ tôi nói sếp có gì là tôi lo sếp tởm, vì tôi không có a tôi dành dùm dùm c mẹ tôi đây đã chi hết vào đám cưới của con trai tôi hai. Tôi mớ, đợc mớ t bỡ ngỡ phợc cho xợc đáng tôi cũng chợc a mua đợc c cho nó”. Bà khợc n khoợc n: “Tôi rợc t xợc u hợc, nhợc ng hợc giúp tôi, mớ t lợc n này thôi! Tôi hợc a là sợc không làm phiợc n đợc n các anh nợc a đâu!”.



*Bà Nadezda Studentsova nhợc n tợc n trợc giúp cợc a Hợc i NVN tợc nh Kharkov*

Ngày 8/12/2010, Chợc tợc ch Hợc i ngợc i Việt Nam tợc nh Kharkov Trợc n Đợc c Tợc a đã mợc i bà Nadezda tợc i và trợc n trao sợc tợc n 5 nghìn grivna, giúp đợc hai mợc con bà. Xúc đợc ng rợc ng rợc ng nợc c mợc t, bà cảm ợc n hợc t lợc i và lợc i nhợc c lợc i là sợc cợc gợc ng không nhợc vợc mợc t lợc n nợc a. Ông Trợc n Đợc c Tợc a đợc ng viên bà hợc yên lòng và khợc ng đợc nh, cợc ng đợc ng Việt Nam tợc i Kharkov nhợc t đợc nh cũng sợc có trách nhiợc m phợc n nào vợc i tợc ng lại cợc a cháu Nguyễn Hòa Kiên.

Đợc c biợc t, đợc n nay Nguyễn Hòa Kiên - Kolia Nguyen còn chợc a có giợc y tợc tùy thân chính thợc c. Trên tay ngợc i mợc nuôi Ucraina chợc có duy nhợc t mợc t bợc n dợc ch tợc tợc ng Việt sang tợc ng Nga giợc y khai sinh cợc a cháu (không có bợc n gợc c), do Phòng lãnh sợc Đợc i sợc quán Việt Nam tợc i Liên bang Nga đợc ng đợc u công chợc ng. Vì vợc y mà đã nhiợc u năm nay, bà không thợc làm đợc c thợc tợc c nhợc p quợc c tợc ch và hợc khợc u cho cợc u con nuôi. Khi biợc t vợc n đợc này, ông Trợc n Đợc c Tợc a đã hợc a sợc cợc gợc ng hợc trợc trong chợc ng mợc c có thợc, đợc cháu Nguyễn Hòa Kiên - Kolia Nguyen sợc m đợc c cợc p giợc y tợc theo đợc ng quy đợc nh cợc a pháp luợc t Ucraina.

Trợc c đợc, ngày 25/10/2010, buợc i phát sóng kợc niợc m 12 năm ngày ra đợc i cợc a chợc ng trợc tìm kiợc m ngợc i thân “Zdi menhia” lợc i có sợc tham gia cợc a bà Nadezda và cợc u con nuôi ngợc i Việt Nam, qua cợc u truyợc n hình Kiev-Matxcợc va. Trong đợc p này, các nhà làm chợc ng trợc đã phát lợc i nhợc ng hình ợc nh tợc ng gây xúc đợc ng mợc nh cho khán giợc nhợc ng năm trợc c đợc này, trong đợc có đợc n nói vợc cợc u bé Kolia cùng hai bà mợc ngày nào.

[\(Xem trích đoạn chương trình “Zdi menhia” ngày 27/08/2001\)](#)

Cũng trong buổi phát sóng này, khán giả đã được thấy Nguyễn Hòa Kiên đang ngày một trưởng thành, qua những cảnh quay về sinh hoạt và tập luyện thể thao của cậu ở Kharkov. Con đường vào tennis lại đang rộng mở trước mắt chàng thiếu niên giỏi Việt, nhờ lòng nhân hậu và tình yêu vô bờ bến của người mẹ nuôi Ucraina.

Trong phần cuối của chương trình bằng phát sóng hôm nay, Nguyễn Hòa Kiên - Kolia Nguyen kể lại một cách mộc mạc: “Trước đây, tôi gọi bà là “cô Nadia”. Cho đến một lần, tôi hỏi bà: “Con có thể gọi cô là “Mẹ” được không?...”

Còn bà mẹ nuôi Nadezda Studentsova thì tâm sự: “Chúng tôi rất hạnh phúc, vì Kolia là con tôi, còn tôi thì là mẹ!”.

*Báo đưa tin từ “Ngày của Việt Kharkov” theo ghi nhận.*